

ĐẢNG ỦY KHỎI CÁC CƠ QUAN TRUNG ƯƠNG...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương cho biết: Nhân kỷ niệm 15 năm thành lập Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương, đơn vị đã vận động xây dựng 350 căn nhà

tinh nghĩa với tổng trị giá 17,6 tỷ đồng để hỗ trợ các gia đình chính sách, hộ nghèo tại các địa phương trong cả nước, trong đó tỉnh Thái Bình được hỗ trợ 15 căn nhà cho gia đình chính sách. Hoạt động này thể hiện

sự tri ân, góp phần cùng các địa phương chăm lo tốt hơn nữa cho các gia đình chính sách.

Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao biểu trưng số tiền 750 triệu đồng hỗ trợ 15 gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp này, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh tặng 5 suất quà cho

5 gia đình chính sách ở Kiến Xương và Hưng Hà.

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương trong nhiều năm qua đã tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách nói riêng, các hoạt động an sinh xã hội trên địa

bàn tỉnh Thái Bình nói chung, qua đó giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống. Đồng chí mong muốn thời gian tới Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục quan tâm, ủng hộ các hoạt động "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

KIỀM QUYẾT XỬ LÝ CÁC VI PHẠM...

(Tiếp theo trang 1)

xe cơ nổi thành thung. 6 tháng đầu năm, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố đã tiếp nhận 5.312 hồ sơ liên quan tới lĩnh vực đất đai, trong đó 4.781 hồ sơ đăng ký biến động, 531 hồ sơ cấp mới.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, làm rõ

những tồn tại, hạn chế trong ngân sách, xử lý các vi phạm về đất đai, giải quyết các thủ tục hành chính liên quan lĩnh vực đất đai...

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố yêu cầu Phòng Tài nguyên và Môi

trường tiếp tục tham mưu UBND thành phố chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; phân công cán bộ, theo dõi địa bàn thường xuyên đi cơ sở, phối hợp với các xã, phường kịp thời phát hiện, xử lý triệt để các vi phạm mới phát sinh.

Để tăng cường công tác bảo đảm TTXD, TTĐT, ATGT, VSMT, đồng chí Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

yêu cầu Đội Thanh tra xây dựng và quản lý trật tự đô thị, Phòng Quản lý đô thị và các đơn vị liên quan trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, phối hợp với các địa phương phát hiện, xử lý các vi phạm. Đối với các xã, phường, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của thành phố về bảo đảm TTXD, TTĐT, ATGT, VSMT, gắn trách nhiệm đối với cá nhân,

tập thể được giao. Để việc giải quyết thủ tục hành chính bảo đảm kịp thời, đúng quy định, đồng chí yêu cầu tăng cường chỉ đạo đội ngũ cán bộ, để cao tinh thần trách nhiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, phối hợp tốt với các đơn vị liên quan trong giải quyết hồ sơ theo các bước, quy trình bảo đảm nhanh chóng, công khai, minh bạch, hiệu quả, đúng quy định.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CÁC NỘI DUNG...

(Tiếp theo trang 1)

về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong Chương

trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025; dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025;

Trên cơ sở 6 chuyên đề, Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các địa phương cần đa dạng phương thức truyền thông, phát triển hoàn thiện cơ

sở hạ tầng số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dịch vụ hành chính công, đồng thời bảo đảm

huy động tối đa nguồn lực, tiết giảm chi phí trong thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Chuyển đổi số, chuyển đổi số trong nông nghiệp, nông thôn; ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện dịch vụ hành chính công, đồng thời bảo đảm huy động tối đa nguồn lực, tiết giảm chi phí trong thực hiện các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Thu nhận lưu động tận nhà hồ sơ căn cước công dân cho thân nhân liệt sĩ già yếu, neo đơn



Công an huyện Thái Thụy đến tận nhà làm hồ sơ căn cước công dân cho thân nhân liệt sĩ tại xã Thái Phúc.

Kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), để tri ân các anh hùng liệt sĩ, Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Thái Thụy tổ chức thu nhận lưu động tận nhà hồ sơ căn cước công dân gắn chip điện tử đối với thân nhân liệt sĩ già yếu, neo đơn trên địa bàn các xã, thị trấn. Ngay trong ngày đầu tổ chức thực hiện đã thu nhận lưu động hồ sơ làm căn cước công dân gắn chip điện tử cho 5 trường hợp là thân nhân liệt sĩ già yếu, neo đơn tại địa bàn xã Thái Phúc. Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đang tiếp tục tổ chức thu nhận lưu động tại nhà hồ sơ làm căn cước công dân cho thân nhân liệt sĩ già yếu, neo đơn tại các địa phương khác trong huyện.

Thời gian qua, Công an huyện Thái Thụy đã chỉ đạo quyết liệt, tập trung nhân lực, máy móc, thành lập 2 tổ, 1 tổ thu nhận tại Công an huyện, 1 tổ lưu động tại các xã theo lịch đã phân công để thu nhận hồ sơ làm thẻ căn cước công dân gắn chip điện tử cho người dân. Đến nay, Công an huyện đã thu nhận 194.133 hồ sơ căn cước công dân gắn chip điện tử, đã chuyển trung ương 189.101 hồ sơ, nhận và trả 169.789 thẻ căn cước cho người dân.

TRẦN TUẤN

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH 102 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu

Chiều ngày 27/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình tiếp nhận hỗ trợ chương trình "Mẹ đỡ đầu" từ bà Tạ Thị Thanh Vân, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn hỗ trợ 4 trẻ mồ côi, mỗi tháng 500.000 đồng/trẻ.



Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình tiếp nhận hỗ trợ thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu".

Như vậy, đến nay các cấp hội phụ nữ cùng các trường học, các nữ chủ doanh nghiệp, ngành lao động - thương binh và xã hội đỡ đầu 102 trẻ mồ côi, trong đó các cấp hội, các nữ chủ doanh nghiệp đỡ đầu các em với mức hỗ trợ từ 300.000 - 500.000 đồng/em/tháng. Bên cạnh hỗ trợ tiền mặt, các cấp hội khai thác các nguồn lực xã hội để hỗ trợ thêm các trang thiết bị, các điều kiện để các em có thêm điều kiện phục vụ học tập và đời sống. Những hỗ trợ này bảo đảm sát hợp với nhu cầu của trẻ, ưu tiên tối đa điều kiện để trẻ được chăm sóc, nuôi dưỡng trong môi trường gia đình, họ hàng, cộng đồng, quê hương; công khai, minh bạch nguồn hỗ trợ trẻ được thụ hưởng.

XUÂN PHƯƠNG

Nguy cơ tổn thương gan do dùng thuốc tây dài ngày

Theo thống kê của Thư viện Y khoa quốc gia Hoa Kỳ và nhóm nghiên cứu suy gan cấp tính, có tới 750 nhóm thuốc có khả năng gây tổn thương gan, trong đó chủ yếu là các loại thuốc như: thuốc giảm đau, hạ sốt, kháng sinh, thuốc mỡ máu, cao huyết áp và thuốc trị tiểu đường...

Từ số liệu đó cho thấy, việc sử dụng thuốc tây chữa bệnh mạn tính như đái tháo đường, cao huyết áp, mỡ máu... gây tổn thương gan là điều khó có thể tránh khỏi.

Tăng men gan, mẩn ngứa khi uống thuốc tây dài ngày

Gặp cô Đỗ Thị Phương (sinh năm 1966) tại nhà riêng ở lô B16 Cao Bá Quát, phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa khi cô đang tất bật chuẩn bị hành trang cho chuyến du lịch cùng bạn bè thời niên thiếu. Trong số những vật dụng cần thiết cùng những loại thuốc bác sĩ kê đơn chữa bệnh nền, cô không quên mang theo hộp Bổ gan Tâm Bình. Chia sẻ với chúng tôi, cô Phương vui vẻ nói: "Nhờ có Bổ gan Tâm Bình mà mùa hè năm nay tôi không còn bị mệt mỏi, mẩn ngứa, men gan cũng về ngưỡng an toàn. Gần 10 năm rồi tôi mới có được cảm giác thoải mái, để chịu như vậy".



Cô Đỗ Thị Phương (SĐT: 0943.981.696) ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa.

Và như chạm vào tiếng lòng của mình, cô Phương bắt đầu chia sẻ về câu chuyện của mình.

Đầu năm 2013, cô Phương đột nhiên thấy sức khỏe của mình sa sút nghiêm trọng, người thường xuyên mệt mỏi, sụt cân nhanh. Cô đi khám sức khỏe thì bất ngờ phát hiện mình bị tiểu đường với chỉ số đường huyết trong máu cao lên đến 20 mmol/L. Cộng thêm với bệnh cao huyết áp sẵn có, cô Phương xem uống thuốc tây như thói quen ăn cơm hàng ngày.

Chưa hết buồn phiền vì bệnh tiểu đường, huyết áp, thì đến

giữa năm 2013, cô Phương đột nhiên thấy người bị mẩn ngứa, mệt mỏi khắp thân thể. Cứ nghĩ là do dị ứng thời tiết nắng nóng nhưng không riêng gì ngày nóng, ngày mưa có cũng bị. Những cơn ngứa kéo dài cả ngày lẫn đêm khiến cô mất ăn mất ngủ, khắp cơ thể là những vết trầy xước do gãi. Sau đó, cô đi xét nghiệm máu thì phát hiện mình bị tăng men gan, nguyên nhân là do sử dụng thuốc điều trị huyết áp, tiểu đường trong thời gian dài.

Được bác sĩ chia sẻ nguyên nhân gây tổn thương gan do

quyết định ra ngay quầy thuốc gần nhà để mua Bổ gan Tâm Bình về uống.

Thật bất ngờ, chỉ sau 1 tháng uống Bổ gan Tâm Bình, cô Phương thấy người khoan khoái, thoải mái, tình trạng mề đay, mẩn ngứa giảm rõ rệt nên ăn ngon, ngủ ngon. Kiên trì sử dụng gần 3 tháng thì không còn ngứa nữa, mẩn đỏ, đi xét nghiệm men gan đã về ngưỡng an toàn.

Không chỉ có cô Phương, chú Đỗ Xuân Thanh - anh trai ruột của cô Phương ở phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa cũng nhận được niềm vui sau khi sử dụng Bổ gan Tâm Bình. Cô Phương kể, chú Thanh bị tiểu đường và bệnh tâm thần hoang tưởng hơn 15 năm nay, vì thế mà chú phải uống khá nhiều thuốc tây. Cũng từ đó, chú bị mệt mỏi và tăng men gan nhưng chỉ sau 1 tháng sử dụng Bổ gan Tâm Bình chú đã không còn ngứa ngứa, men gan cũng dần ổn định.

Từ ngày uống Bổ gan Tâm Bình, cô Phương như tìm được niềm vui cuộc sống, đi đâu làm gì cũng giới thiệu cho mọi người, nhất là những người đang sử dụng thuốc tây chữa bệnh mạn tính giống cô. Đó cũng là lý do vì sao trong chuyến đi du lịch, ngoài vật dụng thiết yếu cô đã từng khỏi viêm đại tràng nhờ uống Đại tràng Tâm Bình nên

Tưởng rằng sẽ phải "sống chung" với tình trạng men gan cao đến hết đời thì tình cờ tháng 4/2022, cô Phương được người quen giới thiệu sản phẩm Bổ gan Tâm Bình. Khi nghe được công dụng hỗ trợ giải độc gan, giảm triệu chứng mề đay, mẩn ngứa do chức năng gan kém và giảm tác hại rượu bia, thuốc ảnh hưởng đến gan... cô Phương "mừng như bắt được vàng" vì đúng với tình trạng của mình. Tìm hiểu thì biết được sản phẩm có nguồn gốc từ thảo dược an toàn, hơn nữa trước đó cô đã từng khỏi viêm đại tràng nhờ uống Đại tràng Tâm Bình nên

Bổ gan Tâm Bình được bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Để tìm hiểu thêm về sản phẩm Bổ gan Tâm Bình vui lòng liên hệ 0343 44 66 99 để được tư vấn

Tập huấn nghiệp vụ công tác hội và phong trào chữ thập đỏ cho cán bộ hội cơ sở; sử dụng phần mềm quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm cho cán bộ trạm y tế

* Sáng ngày 27/7, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác hội và phong trào chữ thập đỏ cho hơn 100 học viên là cán bộ hội cấp cơ sở.

Tại lớp tập huấn, các học viên được truyền đạt, hướng dẫn nội dung về nghiệp vụ công tác hội và phong trào chữ thập đỏ; Luật Giao thông đường bộ, phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông; kỹ năng sơ cấp cứu, chăm sóc sức khỏe tác dụng đồng và công tác tài chính, kế toán.

Thông qua tập huấn giúp các học viên nắm vững chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ, từ đó vận dụng sáng tạo vào hoạt động thực tế tại cơ sở, đồng thời là dịp để các học viên trao đổi kinh nghiệm, góp phần thực hiện tốt công tác hội và phong trào chữ thập đỏ tại địa phương.

* Sáng ngày 27/7, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm quản lý an toàn thực phẩm cho cán bộ trạm y tế xã, thị trấn của huyện Quỳnh Phụ.

Tham gia tập huấn, cán bộ các trạm y tế được giới thiệu tính năng của phần mềm; việc nhập thông tin cảnh báo về an toàn thực phẩm, các báo cáo, điều tra ngộ độc thực phẩm; cập nhật danh sách cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn để quản lý, theo dõi, giám sát, số lượng lao động tham gia chế biến đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thực phẩm...

Việc triển khai phần mềm nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm trên địa bàn tỉnh, tạo sự thống nhất, đồng bộ, tránh chồng chéo giữa các cấp trong quản lý cơ sở kinh doanh thực phẩm và nâng cao kỹ năng, kiến thức cho cán bộ làm công tác chuyên môn về an toàn thực phẩm. Dự kiến, trong tháng 7 và tháng 8/2022 sẽ hoàn thành tập huấn sử dụng phần mềm cho cán bộ 260 trạm y tế xã, phường, thị trấn.

DUY TÙNG - NHƯ CÀU

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN QUỲNH PHỤ Tuyên dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ vừa tổ chức tuyên dương cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2022).

Liên đoàn Lao động huyện Quỳnh Phụ hiện đang quản lý 186 công đoàn cơ sở với gần 18.000 đoàn viên. Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong huyện luôn thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động thông qua các cuộc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật liên quan đến người lao động; tư vấn, hỗ trợ kiến thức pháp luật cho công nhân lao động, kiến nghị giải quyết chế độ, chính sách mang lại quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho người lao động; nâng cao chất lượng các cuộc đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động; thương lượng, ký kết và thực hiện tốt các thỏa ước lao động tập thể, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp.

Thời gian tới, các cấp công đoàn huyện Quỳnh Phụ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, đẩy mạnh các phong trào thi đua, chú trọng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Nhân dịp này, 32 cán bộ công đoàn cơ sở tiêu biểu được Liên đoàn Lao động huyện tuyên dương, khen thưởng.

ANH THÙ

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 27/7. Thế giới: Hơn 577,4 triệu ca mắc Covid-19. Tính đến chiều ngày 27/7, số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 577,4 triệu ca, trong đó hơn 6,4 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Số ca mắc Covid-19 mới tiếp tục tăng. Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế cho biết, ngày 27/7, cả nước ghi nhận 1.761 ca mắc Covid-19 mới, cao nhất kể từ đầu tháng 7/2022 đến nay, tăng 301 ca so với ngày 26/7.

Đến nay, các tỉnh, thành phố trên cả nước đã thực hiện tiêm hơn 243,3 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19. Trong ngày, hơn 7.510 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Số ca nặng đang phải thở oxy là 35 ca.

Thái Bình: Hơn 1.066.800 người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 vắc-xin phòng Covid-19

Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 18 bệnh nhân, trong đó 9 bệnh nhân ở bệnh viện tuyến tỉnh và 9 bệnh nhân điều trị ở các bệnh viện tuyến huyện.

Tính đến hết ngày 26/7, Thái Bình đã thực hiện tiêm gần 4.012.500 mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 là hơn 1.066.800 người; số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 4 đạt hơn 201.900 người; số trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 đạt hơn 29.300 người; số trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm mũi 2 mũi vắc-xin là hơn 55.090 người.

HOÀNG LANH



Người lao động được khám sức khỏe trước khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỐ Y TẾ: 0969.851.212 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476 0227.3831.885